

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เดือน มีนาคม ๒๕๖๒)

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นอ.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักสูตร	หมายเหตุ
															นย.พค.	นย.พค.	ยังไม่ส่ง		
๑	นางสาวเมวลักษณ์	ม่วงมี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	นย.	ฝึกอบรม	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ ๔ (ควอ.๔) หัวข้อ "วิจัยอย่างมืออาชีพ ผลักดันการปฏิบัติ เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย"	เพื่อทบทวนองค์ความรู้และกระบวนการค้นพบในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและบูรณาการ เสริมสร้างนวัตกรรมด้านการวิจัยและส่งเสริมการพัฒนานักวิจัยในสาขากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	ณ วิทยาลัยการยุติธรรม และพื้นที่ต่างจังหวัด	๔ มีนาคม ๒๕๖๒	๒๔ เมษายน ๒๕๖๒	๒๐ วันทำการ	สำนักงานกิจการยุติธรรม	-	/	/	/	-	/	
๒	นางสาวอุตุการ	กุหลาบเหลือง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	นย.	ฝึกอบรม	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ ๔ (ควอ.๔) หัวข้อ "วิจัยอย่างมืออาชีพ ผลักดันการปฏิบัติ เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย"	เพื่อทบทวนองค์ความรู้และกระบวนการค้นพบในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและบูรณาการ เสริมสร้างนวัตกรรมด้านการวิจัยและส่งเสริมการพัฒนานักวิจัยในสาขากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	ณ วิทยาลัยการยุติธรรม และพื้นที่ต่างจังหวัด	๔ มีนาคม ๒๕๖๒	๒๔ เมษายน ๒๕๖๒	๒๐ วัน (เฉพาะ จ.ท)	สำนักงานกิจการยุติธรรม	-	/	/	/	-	/	
๓	นายไชยวัฒน์	ปิ่นนันทพร	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	คค.๑	ฝึกอบรม	โครงการสร้างเสริมสุขภาพองค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรภาครัฐ หลักสูตร "นักสร้างสุของค์กร" (นสอ.) รุ่นที่ ๑	เพื่อดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินงานการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านองค์กรสุขภาพให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนให้องค์กร/หน่วยงานภาครัฐดำเนินงานสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานตาม	ณ โรงแรมบีดี โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒	๓ วัน	สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	/	/	/	-	/	
๔	นางสาวเมธิณี	อมรพัฒนกุล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	คท.	อบรม	หลักสูตรปฏิบัติการปัสสนา ธรรมฐาน	เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ป่าเพื่อปฏิบัติวิถีดุเต็มพูน ปัญญาจะมี อันจะนำมาซึ่งความสงบสุขร่มเย็นในชีวิตของชนหน้าที่การงานและสังคมส่วนรวม	ณ อาคารหอฉัน ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒๒ มี.ค. ๖๒	๒๔ มี.ค. ๖๒	๓ วัน	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	-	-	/	/	-	/	
๕	นางศรียุยา	แก้วกิตติวีรัช	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คท.	อบรม	หลักสูตรปฏิบัติการปัสสนา ธรรมฐาน	เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ป่าเพื่อปฏิบัติวิถีดุเต็มพูน ปัญญาจะมี อันจะนำมาซึ่งความสงบสุขร่มเย็นในชีวิตของชนหน้าที่การงานและสังคมส่วนรวม	ณ อาคารหอฉัน ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒๒ มี.ค. ๖๒	๒๔ มี.ค. ๖๒	๓ วัน	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	-	-	/	/	-	/	
๖	นางสาวบาทย์	คงชู	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	คท.	อบรม	หลักสูตรปฏิบัติการปัสสนา ธรรมฐาน	เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ป่าเพื่อปฏิบัติวิถีดุเต็มพูน ปัญญาจะมี อันจะนำมาซึ่งความสงบสุขร่มเย็นในชีวิตของชนหน้าที่การงานและสังคมส่วนรวม	ณ อาคารหอฉัน ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒๒ มี.ค. ๖๒	๒๔ มี.ค. ๖๒	๓ วัน	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	-	-	/	/	-	/	
๗	นายภมรสิทธิ์	วงศ์บุตรน้อย	ผอ.คค.๒	คค.๒	ฝึกอบรม	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการลักลอบค้าสัตว์ป่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อสนับสนุนการต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าและค่านิยม และสนับสนุนการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจในการปราบปรามลักลอบค้าสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม โดยนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์สมัยใหม่มาใช้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์	ณ โรงแรมบอยด์ ซอย พหลโยธิน ๓ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร	๑๓ มี.ค. ๖๒	๑๓ มี.ค. ๖๒	๑ วัน	มูลนิธิพีแอนด์	-	-	/	/	-	/	
๘	นายเดชศักดิ์	ป้อมสีดา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	คท.	ฝึกอบรม	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการลักลอบค้าสัตว์ป่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อสนับสนุนการต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าและค่านิยม และสนับสนุนการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจในการปราบปรามลักลอบค้าสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม โดยนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์สมัยใหม่มาใช้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์	ณ โรงแรมบอยด์ ซอย พหลโยธิน ๓ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร	๑๓ มี.ค. ๖๒	๑๓ มี.ค. ๖๒	๑ วัน	มูลนิธิพีแอนด์	-	-	/	/	-	/	
๙	นายสนธยา	เหลืองเจริญลาภ	ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและมาตรการ	สสจ.	ฝึกอบรม	โครงการนันทบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง หลักสูตร นักพัฒนาบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ ๕	เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งประเภท อำนวยการระดับต้น หรือตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ หรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้ความรู้ความเข้าใจและมีทักษะด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสม สามารถรองรับภารกิจ การพัฒนาการปฏิบัติงานที่ในปัจจุบันและอนาคต และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบริหารที่มีประสิทธิภาพ	ณ ห้องประชุม ๘๐๑๑ อาคารนวมินทรราชินี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และต่างจังหวัด	๒๗ มี.ค. ๖๒	๓ พ.ค. ๖๒	๖ สัปดาห์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	-	/	/	/	-	/	
๑๐	นายราชิณสมิทธิ์	เวกอรุณ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	กส.	ฝึกอบรม	หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ ๑๒๐	เพื่อให้เกิดความสัมพันธอันดีระหว่างหน่วยงานและประสานการปฏิบัติงานราชการร่วมกัน	ณ วิทยาลัยการตำรวจ	๑๘ มี.ค. ๖๒	๕ ก.ค. ๖๒	๑๖ สัปดาห์	วิทยาลัยการตำรวจ	-	-	/	/	-	/	